

Ngày trong những ngày cuối năm 2022, người dân phường Tam Quan Bắc và xã Hoài Hi (TX Hoài Nhơn, Bình Nhâm), nhất là những người làm nghề buôn bán nhỏ khi có quan Công an khi tố cáo, khi tố cáo và bắt, khám xét 5 người thì người ở phường lại trả về hành vi: "Làm gì con du, tài liệu của cơ quan, tổ chức". Đây là người chuyên bán chứng cứ giả mạo quy mô rất lớn, liên quan đến hàng chục người do Nguyễn Tấn Hi (1968, trú H. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ngãi) chủ mưu.

*Cơ quan An ninh điều tra thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ án.*

Ngày 9-1, Trung tá Nguyễn Văn Ấp - Phó Trưởng Công an tỉnh Bình Nhâm, cho biết: Qua khám xét nhiều căn nhà trong vụ án: "Làm gì con du, tài liệu của cơ quan, tổ chức", cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu quan trọng và hàng trăm bản photo chứng cứ các loại nghi vấn là giả mạo. Trước đó, 28 chứng cứ mà cơ quan điều tra thu giữ đã có kết quả giám định của cơ quan chức năng xác định là giả.

Liên quan đến vụ án này, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Bình Nhâm đã khi tố cáo, khi tố cáo và cho tố cáo vì 11 người khác. Trong đó, 10 người trú ở xã Hoài Nhơn. Riêng người chủ mưu Nguyễn Tấn Hi hiện đang bị tạm giam nên cơ quan chức năng cho tố cáo phục vụ công tác điều tra. Trong 10 bị cáo Hoài Nhơn thì Trần Thị Hòa (1988) là người có vai trò quan trọng, tuy nhiên hiện Hòa đang mang thai nên cơ quan chức năng cho tố cáo.

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2018, Ban NN&PTNT ban hành Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT yêu cầu tàu cá khi hoạt động phải có chứng cứ thuyền trưởng, máy trưởng, thợ máy. Tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân, không ít chiếc tàu cá tình cờ không có lao động tham gia các lớp đào tạo các chứng cứ theo quy định mà tìm cách đi phò, trong đó có việc tìm mua chứng cứ giả.

Bit người dân có nhu cầu trên, người Nguyễn Tấn Hi đã móc nối với nhiều người các xã ven biển của TX Hoài Nhơn làm giả các loại chứng cứ trên bán cho người dân vì giá từ 2 - 5 triệu đồng. Nhiều người chỉ vì cái lợi trước mắt mà tiếp tay cho người Nguyễn Tấn Hi làm ẩu sai trái, không ý thức việc làm trên là vi phạm pháp luật.

Bị cáo Trần Nhân Huỳnh (trú P. Tam Quan Bắc) kể lại: "Ông Hi nói nhà tôi ra xe rồi nói là bit mi làm chứng cứ giả, nếu ai có nhu cầu thì chỉ cần giả bản photocopy CMND và giả tin thì cứ 10 ngày là có. Tôi có nhận cả một số trường hợp rồi chuyển cho ông Hi làm, giả rồi thì hi hi, mong pháp luật khoan hồng".

Hiện cơ quan điều tra kêu gọi những người có liên quan đến việc mua, bán chứng cứ giả nêu trên tố giác nòng cốt và thành viên khai báo hàng loạt khoan hồng các pháp luật.

"Qua vụ án này, chúng tôi khuyên bà con người dân khi có nhu cầu về chứng cứ hành nghề nên liên hệ với cơ quan chức năng để ký hợp đồng và thi các chứng cứ. Mọi hành vi không hợp pháp, không thi, làm khống, mua bán, làm giả chứng cứ là vi phạm pháp luật và xử lý nghiêm", Trung tá Nguyễn Văn Ấp khuyến cáo.

*Theo "Báo Công an TP Hà Nội - CADN Online"*